

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo của các đoàn giám sát, các ban thường vụ: Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Tiền Hải, Huyện ủy Hưng Hà, Huyện ủy Kiến Xương, Huyện ủy Thái Thụy, Huyện ủy Vũ Thư, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thể chế kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với cá nhân các đồng chí: Bí thư Thành ủy Thái Bình, bí thư huyện ủy các huyện: Tiền Hải, Hưng Hà, Kiến Xương, Thái Thụy, Vũ Thư, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng

ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường tác tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các đoàn giám sát đã rất tích cực, trách nhiệm trong triển khai thực hiện giám sát theo đúng chương trình kế hoạch, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Qua giám sát đã đánh giá đúng, đầy đủ trách nhiệm của ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối và cá nhân các đồng chí bí thư trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các địa phương, đơn vị cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đoàn giám sát cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới nhằm đạt được các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

ĐAO QUYỀN

Thái Bình, các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phân công phóng viên theo dõi, đưa tin trước, trong và sau kỳ họp báo đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả. Sau kỳ họp, tiếp tục đăng tải các nghị quyết của HĐND; ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; hoạt động của đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp; hoạt động của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có các nghị quyết của kỳ họp thứ sáu.

THAM QUAN THỰC TẾ... (Tiếp theo trang 1)

Cùng với đó, nhà máy thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phục vụ trình vận hành. Theo dõi, kiểm soát các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tham gia điều tra sự cố tai nạn, xây dựng các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tai nạn.

Nhà máy đã kiện toàn ban chỉ huy, thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành. Tổ chức kiểm tra, rà soát các trang thiết bị bảo đảm luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Theo dõi, triển khai, báo cáo các cấp việc triển khai các giấy phép liên quan về môi trường, phí và thuế tài nguyên nước. Tổ chức quan trắc môi trường định kỳ theo quy định 1 quy/lần. Giám sát hệ thống quan trắc online khí thải, nước thải.

SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

Chiều ngày 30/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với khẩu hiệu hành động "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, đã đề ra 3 giải pháp trọng tâm đột phá, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, phạm pháp hình sự giảm gần 16% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ

lệ điều tra, khám phá án đạt 97,5%, trọng án đạt 100%. Triệt xóa nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm, nhiều chuyên án lớn, bắt giữ và khởi tố hàng trăm đối tượng. Tích cực đấu tranh với các đối tượng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, Công an tỉnh còn thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, góp phần quan trọng nâng cao chỉ số PCI của tỉnh khi chỉ số thiết kế pháp lý và ANTT xếp thứ hai toàn quốc và đứng đầu 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế -



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể Công an tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

xã hội. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, kiên quyết không để lan ra diện rộng, ngăn chặn có hiệu quả, không để các thế lực thù địch, phản động có hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, hình thành điểm nóng về ANTT. Tăng cường các biện pháp công tác công an bảo đảm an ninh thông tin - truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo.

Tiếp tục kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội, tăng cường giải pháp đấu tranh, tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chỉ số PCI, chỉ số DDCI. Triển khai đồng bộ các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy,

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể, 25 cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ...

TRINH CƯỜNG

KHEN THƯỞNG 50 TẬP THỂ... (Tiếp theo trang 1)

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh.

5 năm qua, việc khôi phục, xây dựng, sửa chữa và mở rộng khuôn viên cơ sở tôn giáo đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng trên 20 ngôi nhà tình nghĩa; phối hợp với MTTQ

các cấp xây dựng 15 nhà đại đoàn kết giúp đỡ các gia đình hộ nghèo. Các chùa từ chức nhiều hoạt động từ thiện tại các bệnh viện với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Hoạt động đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng trên 20 ngôi nhà tình nghĩa; phối hợp với MTTQ

3 NĂM THỰC HIỆN... (Tiếp theo trang 1)

bệnh không lây nhiễm bước đầu được triển khai đến tuyến xã. Tình hình ngộ độc thực phẩm có xu hướng giảm... Tại Thái Bình, qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực y tế, dân số cũng đạt được những kết quả tích cực như:

tỷ lệ tiêm đủ mũi các loại vắc-xin và chiến dịch tiêm chủng đạt từ 95 - 99% ở quy mô huyện, xã và bảo đảm an toàn tiêm chủng. Các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được triển khai mô hình tầm soát các dạng dị tật, tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, từng bước bảo đảm cung

có 243 chùa được công nhận "Chùa cảnh 4 gương mẫu" 5 năm liền, giai đoạn 2018 - 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực của các tầng ni, Phật tử trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu". Đồng chí đánh giá cao địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện tốt phong trào; cụ thể hóa 4 nội dung của phong trào

thành những tiêu chí để các tầng ni, Phật tử phấn đấu thực hiện; qua đó phát huy truyền thống yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào được tặng bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

ứng sớm, đầy đủ, toàn diện, chất lượng các dịch vụ về y tế dự phòng, dân số...

Cùng với những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, hoạt động thuộc lĩnh vực y tế trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành,

địa phương duy trì các dự án, tiểu dự án; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu đạt được mục tiêu, hiệu quả của các chương trình. Cục Quản lý khám, chữa bệnh chủ trì, rà soát báo cáo Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT I NĂM 2023. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động đợt I năm 2023 với số lượng và vị trí như sau: Bảng tuyển dụng, điều kiện tiêu chuẩn của ứng viên, hồ sơ dự tuyển, địa điểm nhận hồ sơ, và thông tin liên hệ chi nhánh Bắc Thái Bình.